



ที่ กพ ๐๐๑๒/ว๑๔๐

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ถ.กำแพงเพชร- สุโขทัย กพ ๖๒๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไลน์แอด @ขนส่งกำแพงเพชร

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา
ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และสื่อมวลชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงภารกิจในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาการ ให้บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐ และคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการให้บริการและการให้ข้อมูลภาครัฐที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย จึงได้จัดทำช่องทางสื่อสาร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อ สอบถาม ติดตามงานระหว่างประชาชนผู้มาใช้บริการกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ โดยจัดทำบัญชีไลน์ทางการ หรือ Line Official Account โดยใช้ชื่อ “ @ขนส่งกำแพงเพชร” มี Line ID : @yqx77505w ซึ่งดำเนินการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ในการให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุด อีกทั้งช่วยให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้รับทราบช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน สอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ได้อย่าง ทัวถึงและรวดเร็ว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสื่อสารกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดกำแพงเพชร ผ่าน Line Official Account ชื่อ @ขนส่งกำแพงเพชร โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID : @yqx77505w หรือสแกน QR-Code ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์)
ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มวิชาการขนส่ง

โทร. ๐ - ๕๕๗๑ - ๐๔๑๗ ต่อ ๑๐๒

D:โครงการยกระดับ ๒๕๖๕

Line Official Account ชื่อ @ ขนส่งกำแพงเพชร
โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID : @yqx77505w หรือสแกน QR-Code ด้านล่าง

 **สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร**
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ **“LINE @”**



สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร Official Line สื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นแอดเพื่อนกับเราได้แล้ววันนี้ พร้อมรับข่าวสารดี ๆ จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทุกวัน เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ที่
Line ID : @yqx77505w หรือสแกน QR Code





